



เรียน ท่านผู้นำทางศาสนา

ปี 2010 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชุมชนทางศาสนาของท่านและประเทศโดยรวม การสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งต่อไปจะเริ่มต้นดำเนินการ และเราต้องการความช่วยเหลือจากท่านในการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนของท่านและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วม ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา การสำรวจสำมะโนประชากรคือการนับรวมทุกคนในสหรัฐ-ทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมือง ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยในการกำหนดจำนวนผู้แทนในสภาคองเกรสและเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนงบประมาณสำหรับการบริการทางสังคมที่สำคัญและโครงการต่างๆของชุมชน

โดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ท่านจะได้รับผลดีจากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรที่แม่นยำ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจในชุมชน ท่านอยู่ในตำแหน่งเฉพาะที่สามารถสื่อสารถึงความสำคัญของการเข้าร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 นี้ ตัวอย่างเช่น ชุมชนของท่านอาจจะยังไม่ทราบว่:

- แบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 เป็นหนึ่งในแบบฟอร์มที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ กล่าวคือ มีคำถามเพียง 10 ข้อและใช้เวลาเพียง 10 นาทีในการตอบ
- จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร รัฐบาลกลางจะจัดสรรเงินกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลในระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ผู้ว่ายังต้องอาศัยข้อมูลสำมะโนประชากรเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์ผู้สูงอายุใหม่
- ผู้นำจากองค์กรทางศาสนาต่างๆ อาศัยข้อมูลสำมะโนประชากรในการเขียนเพื่อขอรับเงินทุนให้เปล่าและเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนในการขอความช่วยเหลือและการบริการเพิ่มเติม

ในฐานะผู้นำ ท่านมีบทบาทที่จะย้ำเตือนบุคคลอื่นๆ ว่าการสำรวจกำลังจะมาถึงในไม่ช้า โปรดกระตุ้นสมาชิกในชุมชนทางศาสนาของท่านให้กรอกแบบฟอร์มสำรวจและส่งกลับมา และย้ำว่าคำตอบที่ให้ในแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรนี้ปลอดภัยแน่นอน ความช่วยเหลือของท่านจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับข้อมูลการนับที่แม่นยำ เราหวังว่า ท่านจะได้แบ่งปันเอกสารที่แนบมาให้กับชุมชนทางศาสนาของท่าน

- **สารจากผู้นำทางศาสนา** — ชุดเอกสารเหล่านี้ เน้นหนักที่องค์ประกอบสำคัญของการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 โดยให้โอกาสในการให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนทางศาสนาของท่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการสำรวจสำมะโนประชากรและสนับสนุนการเข้าร่วมจนถึงวันสำรวจสำมะโนประชากรวันที่ 1 เมษายน 2010 ในขณะที่ท่านอาจใช้เอกสารตามที่ท่านต้องการ ท่านอาจพบว่า การนำไปใช้หรือเผยแพร่ในการประกาศตามตารางตามปกติที่มีความเหมาะสม
- **ประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์** — ชุดข้อความสั้นๆ เหล่านี้ สะท้อนประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ในสารจากผู้นำ ข้อความเหล่านี้สามารถนำไปพิมพ์ในสิ่งพิมพ์และเอกสารประกาศของชุมชน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ไปจนถึงวันทำการสำรวจสำมะโนประชากร
- **แผ่นพับสำหรับชุมชนทางศาสนา** — เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรและผลกระทบที่จะมีต่อทุกชุมชน กรุณาแจกเอกสารนี้ให้กับสมาชิก ครอบครัว และเพื่อนๆ
- **ที่คั่นหนังสือ** — ที่คั่นหนังสือนี้สามารถใช้คั่นหนังสือจดหมายและเอกสารอื่นๆ ได้

เอกสารนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถรับได้จากหัวข้อ “ร่วมมือกับเรา (Partner With Us)” ในเว็บไซต์ 2010census.gov

ขอขอบคุณทุกท่านในการสนับสนุนให้การนับในปี 2010 นี้ครบถ้วนและแม่นยำ การมีส่วนร่วมของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการสำรวจสำมะโนประชากร 2010

ขอแสดงความนับถือ

ดร. โรเบิร์ต โกรฟส์ (Dr. Robert Groves)

ผู้อำนวยการ สำนักสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา

เราสามารถ สร้างความแตกต่าง

ในฐานะสมาชิกของชุมชนทางศาสนาของเรา เราเชื่อว่า
หากเราร่วมมือกัน เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับ
สถานที่ที่เราอยู่อาศัย ทำงานและประกอบพิธีทางศาสนาได้
เมื่อเดือนเมษายน 2010 ใกล้เข้ามาถึง เราจะมีโอกาสใน
การแสดงถึงความเชื่อของเราโดยการสนับสนุนการสำรวจ
สำมะโนประชากรปี 2010 แม้ว่านี่อาจดูเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย
แต่การเข้าร่วมของเราก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ
และการบริการต่างๆ ที่เราใช้อยู่ทุกวัน

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010
และชุมชนทางศาสนา

ถูกนับเข้าในการสำรวจ
สำมะโนประชากรปี 2010



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 กรุณาติดต่อ
ศูนย์การสำรวจสำมะโนประชากรระดับภาคของคุณหรือเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ 2010census.gov

Issued December 2009 | Form D-3290 (TH-BC)

United States
**Census
2010**
การสำรวจสำมะโน
ประชากรสหรัฐฯ
อนาคตขึ้นอยู่กับเรา

เราหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถนับทุกคนในชุมชนและทุกคนในชาติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ความสำเร็จในการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐ ปี 2010 อยู่ในมือเรา ข้อมูลต่อไปนี้เป็นกรให้ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ประโยชน์ของการสำรวจสำมะโนประชากรต่อชุมชน และตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างโดยการเข้าร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 นี้

ภาพรวม

- อะไร:** การสำรวจสำมะโนประชากรคือการนับทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
- ใคร:** ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาดังถูกนับ — ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองหรือไม่ใช่พลเมืองก็ตาม
- เมื่อไร:** แบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรจะถูกนำส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ถึงทุกครัวเรือนภายในเดือนมีนาคม 2010
- ทำไม:** รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดให้ต้องมีการสำรวจสำมะโนประชากรระดับชาติทุก 10 ปี เพื่อจุดประสงค์ในการกำหนดสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาใหม่ รัฐบาลกลางใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อช่วยในการพิจารณาจัดเงินงบประมาณให้กับรัฐบาลระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
- อย่างไร:** ทุกครัวเรือนควรตอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งกลับทางไปรษณีย์ทันทีที่ได้รับ ครัวเรือนใดที่ไม่ได้ตอบแบบฟอร์มอาจได้รับแบบฟอร์มอีกในเดือนเมษายน 2010 เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะไปเยี่ยมครัวเรือนที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มกลับเพื่อนับจำนวนคนด้วยตัวเอง

คุณช่วยได้อย่างไร

- กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 ให้ครบถ้วนและส่งกลับพร้อมกับกระดุนให้คนอื่น ๆ — ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน — ทำเช่นเดียวกัน
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากร

ความสำคัญของข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร

- ทุกปี รัฐบาลกลางได้จ่ายงบประมาณกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐบาลในระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร
- องค์กรและสถาบันทางศาสนาใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อขอรับทุนและเพื่อกำหนดที่ตั้งของอาคารสถานที่ใหม่ๆ
- ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรให้แนวทางในการพิจารณาด้านการจัดงบประมาณให้กับสถานที่สาธารณะที่สำคัญต่อชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และอื่นๆ
- ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรมีผลต่อเสียงของคุณในสภาองเกรส และการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของสภาแห่งรัฐ สภาในระดับเขตและระดับเมือง และเขตการเลือกตั้ง

ง่าย สำคัญ และปลอดภัย

- หนึ่งในแบบฟอร์มที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ แบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 นี้ถามคำถามเพียง 10 ข้อและใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้นในการกรอกให้เสร็จ
- คำตอบในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรรวบรวมทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่นั้น
- ตามกฎหมาย สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งรัฐไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นได้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่นๆ และองค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: สารถึงผู้นำทางศาสนา

สารต่อไปนี้จะสามารถนำไปบอกกล่าวระหว่างการประกาศตามตารางในสัปดาห์ที่ไปจนถึงวันสำรวจสำมะโนประชากรคือ วันที่ 1 เมษายน 2010 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนทางศาสนาของคุณได้กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 ให้ครบถ้วนและส่งกลับมา ประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามสารนี้จะได้อยู่ในเอกสารชุดนี้ด้วย และเอกสารทั้งคู่สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ “ร่วมมือกับเรา (Partner With Us)” ที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นตอนที่ 1: ว่าด้วยการสำรวจสำมะโนประชากร

ในเดือนมีนาคม 2010 บ้านเลขที่กว่า 130 ล้านแห่งทั่วประเทศจะได้รับแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรระดับชาติทุก 10 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ดังนั้นจึงต้องมีการนับคนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงคนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรยังมีผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณของรัฐบาลกลางกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีในการจัดสรรให้กับรัฐบาลในระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มสำรวจให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านได้ทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นตอนที่ 2: ประโยชน์ของการสำรวจสำมะโนประชากร

ในฐานะสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน เรามีส่วนได้ส่วนเสียมากมายนกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 ทุกปีรัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร องค์กรของเราสามารถใช้ข้อมูลในการสมัครขอรับทุน และใช้ในการกำหนดที่ตั้งของสถานที่สาธารณะใหม่ๆ การกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรของคุณให้สมบูรณ์และส่งกลับไปนั้น ถือว่าคุณได้ช่วยในการให้แนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุนสำหรับโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และมีผลต่อเสียงของเราในสภาองเกรส ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการกำหนดเขตการเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งในทุกระดับของเมือง รัฐ และประเทศ ขอเชิญร่วมมีบทบาทในการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้นำรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจในอีก 10 ปีข้างหน้า โปรดกรอกแบบฟอร์มการสำรวจให้ครบถ้วนและส่งกลับไป และกระตุ้นให้ ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นตอนที่ 3: การกรอกแบบฟอร์มสำรวจให้ครบถ้วน

ณ เวลานี้ เกือบทุกคนจะได้รับแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 แล้ว นี่เป็นหนึ่งในแบบฟอร์มที่สั้นที่สุดใประวัติศาสตร์ แบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร 2010 นี้จะถามคำถามเพียง 10 ข้อและใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้น ในการตอบ การสำรวจนี้ง่าย สำคัญและปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตามกฎหมายแล้ว สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนอื่นได้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และองค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย โปรดกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นตอนที่ 4: จดจำวันการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010

(ก่อนวันสำรวจสำมะโนประชากร วันที่ 1 เมษายน 2010)

หากคุณยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรและส่งกลับมา เราขอสนับสนุนให้คุณทำดังกล่าว ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรจะมีผลกระทบต่อชุมชนของเราเนื่องจากข้อมูลจะมีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะได้รับเงินเพื่อชุมชนทางศาสนาของเราและเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาลและสิ่งอื่นๆ ที่ได้ ผู้ตอบทุกคนและแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรทุกชุดมีความสำคัญ โปรดช่วยกันสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของเราและชุมชนของเราสามารถที่จะได้รับทุนที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่สดใส โปรดกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นตอนที่ 5: ขอบคุณ

(หลังวันสำรวจสำมะโนประชากร วันที่ 1 เดือนเมษายน 2010)

วันนี้เราใคร่ขอขอบคุณทุกคนที่ได้กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 และส่งกลับมา คำตอบของคุณได้ให้ข้อมูลที่สำคัญซึ่งจะนำไปใช้ในการตัดสินใจอันมีผลกระทบต่อพวกเราทุกคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบฟอร์มและส่งกลับมดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ คราวเรือนที่ยังไม่ได้ตอบแบบฟอร์มอาจได้รับแบบฟอร์มใหม่ภายในต้นเดือนเมษายน 2010 เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะไปเยี่ยมครัวเรือนที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มสำมะโนประชากรกลับมาเพื่อที่จะนับจำนวนคนในครอบครัวด้วยตัวเอง กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนับการสำรวจสำมะโนประชากรที่ครบถ้วนและถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ 2010census.gov

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.2010census.gov

การสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2010: ประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์

เนื้อหาต่อไปนี้อาจนำไปประกาศในจดหมายข่าว โบประกาศ จดหมายและใช้ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ก่อนถึงวันสำรวจสำมะโนประชากรในวันที่ 1 เมษายน 2010 เพื่อให้การศึกษาและกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนทางศาสนาได้กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรให้ครบถ้วน นอกจากนี้ สารจากผู้นำศาสนาตามสารระนี้ได้รวมอยู่ในเอกสารชุดนี้ และเอกสารทั้งคู่สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ “ร่วมมือกับเรา (Partner With Us)” ที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นที่ 1: ว่าด้วยการสำรวจสำมะโนประชากร

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้

เมื่อการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 กำลังจะมาถึง แต่ละครัวเรือนจะได้รับแบบฟอร์ม เนื่องจากการสำรวจสำมะโนประชากรมีผลกระทบต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยและทำงาน ดังนั้นองค์กรของเราจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐฯ ในการสนับสนุนการเข้าร่วม ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐฯ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ จะต้องได้รับการนับ-ทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่เป็นพลเมือง ข้อมูลจากการนับระดับชาตินี้จะช่วยในการพิจารณาจัดทุนที่สำคัญและการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้แทนในรัฐบาล กรรณการอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัวของคุณ เพื่อน และเพื่อนบ้านให้ทำเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นที่ 2: ประโยชน์ของการสำรวจสำมะโนประชากร

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: มีประโยชน์กับคุณอย่างไร

ในฐานะสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและชุมชนที่พวกเขาอาศัยและทำงาน เราแต่ละคนมีส่วนได้ส่วนเสียมากมายเมื่อเรากรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2010 โดยการเข้าร่วมในการสำรวจ เราสามารถสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในชุมชนของเราให้ดีขึ้น ทุกๆ ปี รัฐบาลกลางจัดสรรเงินกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับรัฐบาลในระดับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร — เงินเหล่านี้เป็นทุนในการสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาลใหม่ และปรับปรุงโครงการในชุมชนที่สำคัญ นอกจากนี้ องค์กรทางศาสนาเช่นองค์กรของเราสามารถใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อขอเงินทุนให้เปล่าเพื่อเป็นทุนในการจัดโครงการและการริเริ่มที่สำคัญต่อชุมชนของเรา ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรจะทำให้เรามีเสียงในสภาของเกรสเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการกำหนดจำนวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา โปรดกรอกแบบฟอร์มสำรวจให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านให้ทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นที่ 3: การกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: คำตอบของคุณปลอดภัย

คุณจะได้รับแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ แบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 นี้จะถามคำถามเพียง 10 ข้อและใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการตอบแบบฟอร์มนี้ง่าย สำคัญและปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของคุณสำคัญอย่างยิ่ง ตามกฎหมาย สำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นได้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่นๆ และองค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย โปรดกรอกแบบฟอร์มสำรวจให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านให้ทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นที่ 4: จัดทำการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010

(ก่อนวันสำรวจสำมะโนประชากร วันที่ 1 เมษายน 2010)

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: อนาคตขึ้นอยู่กับเรา

หากคุณยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรและส่งกลับมา เราขอสนับสนุนให้คุณทำดังกล่าว ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรจะมีผลกระทบต่อชุมชนของเราเนื่องจากข้อมูลจะมีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะได้รับเงินเพื่อชุมชนทางศาสนาของเราและเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาลและสิ่งอื่นๆ ที่ใด ผู้ตอบทุกคนและแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรทุกชุดมีความสำคัญ โปรดช่วยกันสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของเราและชุมชนของเราสามารถที่จะได้รับทุนที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่สดใส โปรดกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากรให้ครบถ้วนและส่งกลับมา และกระตุ้นให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้านทำเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ 2010census.gov

ขั้นที่ 5: ขอบคุณ

(หลังวันสำรวจสำมะโนประชากร วันที่ 1 เมษายน 2010)

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010: ขอบคุณ

เราใคร่ขอขอบคุณทุกคนที่ได้กรอกและส่งแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2010 กลับมา คุณได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนของเราและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อทุกคน และเรารู้สึกขอบคุณที่ท่านได้ทำเช่นนั้น สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มส่งกลับมา ยังไม่สายเกินไปที่จะเข้าร่วมในกระบวนการที่ง่าย สำคัญและปลอดภัยนี้ คราวเรือนที่ยังไม่ได้ตอบแบบฟอร์มอาจได้รับแบบฟอร์มใหม่ในเดือนเมษายน 2010 เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะไปเยี่ยมครัวเรือนที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มกลับมาเพื่อนับจำนวนคนด้วยตนเอง พึงระลึกว่า ความสำเร็จของการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 นี้อยู่ในมือเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 เข้าดูได้ที่เว็บไซต์ 2010census.gov

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.2010census.gov